

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณและการเงิน
 การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๓ พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดการเรียน การสอน สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๔

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลนำเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๔ โดยให้ยุบรวมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดการเรียน การสอนสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ประกาศ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) (ฉบับที่ ๒) ประกาศ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เข้าด้วยกันเป็นฉบับเดียว พร้อมทั้งมีข้อสังเกต ดังนี้

๑. ควรพิจารณาให้นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าพักในหอพักนักศึกษาที่ศูนย์แม่ริมด้วยเพื่อความสะดวกของนักศึกษา เนื่องจากคณะ ได้จัดการเรียนการสอนที่ศูนย์แม่ริม และนักศึกษาต้องทำกิจกรรมประกอบการเรียนจนถึงเวลาค่ำ

๒. มหาวิทยาลัยควรกำหนดแนวทางการจัดแผนการเรียนรายวิชาพื้นฐานของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ ๑ เนื่องจากเป็นรายวิชาที่นักศึกษาจะต้องเข้ามาเรียนในพื้นที่เวียงบัว

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๔ โดยให้ยุบรวมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ประกาศ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) (ฉบับที่ ๒) ประกาศ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เข้าด้วยกันกับ (ร่าง) ประกาศฉบับนี้

๒. มอบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสานสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่องแผนการเรียนเสนอแนะของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑

นางศิริเพ็ญ ผ่อนจตุรัส

(นางศิริเพ็ญ ผ่อนจตุรัส)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่